

การฉีดวัคซีนป้องกันและวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับโควิด-19 ที่บ้านช่วยเพิ่มการเข้าถึงและความเท่าเทียมด้านสุขภาพ

ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของผู้พักอาศัยในรัฐวอชิงตันยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างครบถ้วน

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนช่วยป้องกันไวรัส โดยจะลดโอกาสการเกิดโรคร้ายแรงและการเสียชีวิตในกรณีที่คุณได้รับเชื้อไวรัส และช่วยลดการเข้ารักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับไวรัส

การได้รับวัคซีนตามจำนวนเบื้องต้นและวัคซีนเข็มกระตุ้นมีความสำคัญต่อการช่วยรักษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของคุณต่อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ คำแนะนำปัจจุบันสำหรับวัคซีนกระตุ้นแสดงอยู่ในแผนภูมิด้านล่าง

วัคซีนที่ได้รับการครบถ้วนตามจำนวนเบื้องต้น	อายุที่ได้รับอนุญาตสำหรับวัคซีนเข็มกระตุ้น	ช่วงเวลาที่เหมาะสมระหว่างโดสหลัก (ซึ่งรวมถึงโดสเสริม หากเกี่ยวข้อง) กับเข็มกระตุ้น	จำนวนโดส
Pfizer-BioNTech	มากกว่าหรือเท่ากับ 12 ปี	มากกว่าหรือเท่ากับ 5 เดือน	1
Moderna	มากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี	มากกว่าหรือเท่ากับ 5 เดือน	1
Janssen	มากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี	มากกว่าหรือเท่ากับ 2 เดือน	1

ช่วยป้องกันตนเองและผู้ที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ ผู้ป่วยติดบ้านจำนวนมากพึ่งพาผู้อื่นเพื่อช่วยจัดหาข้าวของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยมีคนอื่น ๆ เข้ามาเยี่ยมที่บ้านเป็นประจำ พวกเขายังคงเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อจากผู้อื่นที่อาจไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือได้รับเชื้อจากชุมชนโดยไม่รู้ตัว

หากคุณหรือคนรู้จักเป็นผู้ป่วยติดบ้านและต้องการวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือวัคซีนเข็มกระตุ้น โปรดแจ้งความจำนงในวันนี้โดยใช้ตัวเลือกด้านล่าง

- โทรติดต่อสถานพยาบาลในพื้นที่ของคุณเพื่อขอรับบริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ป่วยติดบ้าน
- โทรติดต่อสายด่วนให้ความช่วยเหลือด้านโควิด-19 ของรัฐเพื่อแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการบริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ป่วยติดบ้าน กด 1-800-525-0127 หรือ 1-888-856-5816 จากนั้นกด # **มีบริการให้ความช่วยเหลือด้านภาษา**
- กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อติดต่อทีมวัคซีนเคลื่อนที่ของเคาน์ตีและ/หรือรัฐ ซึ่งจะสามารถจัดหาหรือจัดเตรียมบริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ป่วยติดบ้านได้

ลิงก์แบบสำรวจคำขอรับวัคซีนที่บ้านของ Department of Health (DOH, กรมอนามัย): https://redcap.link/WA_HomeBasedVax (ภาษาอังกฤษ)

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับบริการนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่: covid.vaccine@doh.wa.gov

ความเป็นมาของโปรแกรม

Department of Health (DOH, กรมอนามัย) เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ป่วยติดบ้านในเดือนมีนาคม 2021

[แบบสำรวจความต้องการวัคซีน](#)ที่บ้านของ DOH (ภาษาอังกฤษ) ครอบคลุม 39 เคาน์ตีทั่วรัฐวอชิงตัน

ผู้ให้บริการวัคซีนในพื้นที่ยังคงขยายการเข้าถึงในเชิงรุกและบริการเพื่อส่งมอบวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนเข็มกระตุ้นแก่ผู้ที่ต้องการ

คุณสามารถขอรับบริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ป่วยติดบ้านในภาษาอื่นได้โดยโทรไปที่สายด่วนให้ความช่วยเหลือด้านโควิด-19 (โทร 1-800-525-0127 หรือ 1-888-856-5816) จากนั้นกด # เพื่อขอความช่วยเหลือด้านภาษา



ข้อมูลเพิ่มเติม

เยี่ยมชม: COVIDVaccineWA.org หรือ DOH.WA.GOV/Coronavirus

โทร: 1-800-525-0127 จากนั้นกด # มีบริการความช่วยเหลือด้านภาษา

การพัฒนาความเท่าเทียมในการเข้าถึงวัคซีน

บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ป่วยติดบ้านจะจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ของรัฐที่วัคซีนอาจเข้าไม่ถึง วัตถุประสงค์ของบริการนี้คือการพัฒนาความเท่าเทียมด้านสุขภาพและการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้ที่อาจตกอยู่ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

- ไม่สามารถออกจากบ้าน ยืนต่อแถว หรือเดินระยะไกลได้
- เป็นผู้ที่มีความพิการทางร่างกายหรือทางสติปัญญา
- เป็นผู้ที่มีภาวะสุขภาพจิตที่มีการเข้าถึงจำกัด

วัคซีนสำหรับผู้ป่วยติดบ้านช่วยให้เกิดความเท่าเทียมด้านสุขภาพในพื้นที่ของรัฐที่เรียกว่าพื้นที่ที่วัคซีนเข้าถึงยาก (vaccine deserts) พื้นที่ที่วัคซีนเข้าถึงยากจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อ

- ไม่มีสถานที่ฉีดวัคซีน
- ไม่มีผู้ให้บริการด้านสุขภาพให้วัคซีน
- มีผู้ให้บริการเพียงไม่กี่รายที่ให้บริการในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และประชากรที่มีอยู่

บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ป่วยติดบ้านอาจไม่พร้อมให้บริการหรือเข้าถึงได้ยากขึ้นในสถานที่เหล่านี้

บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ป่วยติดบ้านช่วยขจัดปัญหาการเข้าถึงที่มักพบเมื่ออาศัยอยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และห่างไกลของรัฐที่ยากต่อการเข้าถึง

บริการวัคซีนเคลื่อนที่ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงวัคซีนช่วยชีวิตได้โดยตรงที่บ้าน และมุ่งเน้นพื้นที่ต่างๆ ที่ทราบว่ามีดัชนีความเปราะบางทางสังคมสูง ซึ่งบ่งชี้ถึงความไม่เท่าเทียมกันทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น

ประชาชนสามารถแจ้งความจำนงขอรับวัคซีนผ่านแบบสำรวจได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดในรัฐวอชิงตัน

มีบริการอื่น ๆ ที่บ้านนอกเหนือจากวัคซีนโควิด-19 หรือไม่

ปัจจุบันทีมพยาบาลเคลื่อนที่ที่สามารถให้บริการวัคซีนสำหรับผู้ป่วยติดบ้านป้องกันโควิด-19 เท่านั้น วัคซีนไข้วัดใหญ่และบริการอื่นๆ เช่น การเจาะเลือดในห้องปฏิบัติการ ยังไม่พร้อมให้บริการในขณะนี้

เรามีบริการทีมเคลื่อนที่เพื่อช่วยพัฒนาความเท่าเทียมด้านสุขภาพสำหรับประชากรที่มีความเสี่ยงสูงสุดต่อการเสียชีวิต

และการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโควิด-19 คุณควรทำแบบสำรวจให้ผู้ที่จำเป็นต้องเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวันนี้

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฉันส่งแบบสำรวจ

DOH

จะรวบรวมแบบฟอร์มคำขอทุกสัปดาห์และส่งไปยังพื้นที่รับผิดชอบด้านสุขภาพในท้องถิ่นของผู้อยู่อาศัยเพื่อการเข้าถึงในเชิงรุกและการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่จะติดต่อทีมฉีดวัคซีนเคลื่อนที่

หากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ไม่สามารถประสานงานเพื่อฉีดวัคซีนแก่ผู้ป่วยติดบ้านได้ ก็จะประสานงานกับ DOH เพื่อให้ความช่วยเหลือ

มีความช่วยเหลือด้านภาษาระยะไกลเพื่อรองรับความต้องการในการแปลภาษา หากหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้

ทางหน่วยงานสามารถขอความช่วยเหลือจาก DOH ได้ ทีมฉีดวัคซีนเคลื่อนที่จะติดต่อกับผู้แจ้งความจำนงเพื่อนัดหมายบริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ